



ข้อมูลถึงผู้ปกครองของเด็กอนุบาล

ก่อนที่โรงเรียนอนุบาลจะถูกปิดในนอร์เวย์ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคในเด็ก และสถานรับเลี้ยงเด็ก เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่แล้วมีเด็กเพียงไม่กี่คนที่ติดเชื้อในนอร์เวย์และในโลกจนถึงตอนนี้เด็กและวัยรุ่นมีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิดโรคร้ายแรงที่เกิดจากไวรัสโคโรนา นี่คือต่ำกว่าโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่เด็กอาจเป็นโรคเช่นไข้หวัดและไวรัส RS

ปลอดภัยสำหรับเด็กที่จะเข้าโรงเรียนอนุบาล

เพื่อ จำกัด การติดเชื้อตอนนี้เราได้เริ่มมาตรการหลายอย่างในโรงเรียนอนุบาล ในช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมการติดเชื้อได้ดี สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนที่พยายามปฏิบัติและติดตาม คำแนะนำใหม่ ในโรงเรียนอนุบาลเราจะใส่ใจเป็นพิเศษคือ:

- ล้างมือและติดตามเด็ก ๆ เพื่อให้พวกเขาเรียนรู้วิธีการล้างมือที่ดี
- มีการทำความสะอาดที่ดีในพื้นที่โรงเรียนอนุบาล
- ล้างของเล่นเป็นประจำ
- ใช้เวลากับเด็ก ๆ ช่างนอกบ่อยๆ ในเวลาข้างหน้า
- แบ่งเด็กเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และอยู่กับพนักงานเต็มประจำ

โรงเรียนอนุบาลจะยังคงให้การดูแลเด็ก ๆ

เรายังต้องดูแลความต้องการของเด็กสำหรับการดูแลเด็ก โดยการสัมผัสกับเด็กและให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนรู้สึกถึงความปลอดภัยและอยู่ดีมีสุขในโรงเรียนอนุบาล ความผาสุกและการปลอดภัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆ

ถ้าลูกของคุณรู้สึกไม่สบาย

หากบุตรของคุณมีอาการป่วย รวมถึงมีอาการที่ยังไม่รุนแรงคุณไม่ควรไปโรงเรียนอนุบาล นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในขณะนี้เด็ก ๆ ต้องอยู่บ้านเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันหลังจากที่พวกเขาไม่มีอาการแล้ว พ่อแม่ผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจไม่ควรติดตามหรือนำเด็กเข้าโรงเรียนอนุบาล พ่อแม่หรือใครบางคนอื่น ๆ ในบ้านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค coronavirus คุณไม่ควรเข้าโรงเรียนอนุบาล หากเด็กป่วยในโรงเรียนอนุบาลคุณต้องมารับเด็กโดยเร็วที่สุด

ผู้ปกครองควรไม่เข้าไปข้างในโรงเรียนอนุบาล

เราพยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อต้อนรับเด็ก ๆ ช่างนอก เด็ก ๆ ควรสวมชุดช่างนอกเมื่อมาโรงเรียนอนุบาล

อย่านำของเล่นมาจากบ้าน

-

เด็ก ๆ ไม่ควรนำของเล่นของตัวเองออกจากบ้าน ถ้าบุตรของคุณต้องมีตุ๊กตาคอดตอนนอน สามารถนำสิ่งนั้นมาด้วยได้ แต่สิ่งนั้นจะต้องไม่แบ่งปันกับเด็กคนอื่น ๆ ในโรงเรียนอนุบาล นี่เป็นสิ่งสำคัญมาก การล้างมือที่บ้านต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกับในโรงเรียนอนุบาล ล้างมือก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลและทันทีที่คุณถึงบ้าน

เราสนับสนุนให้เด็กใช้เวลากับเด็กคนอื่นได้ในเวลาว่างหรือวันหยุด แต่การเล่นนั้นต้องเกิดขึ้นข้างนอก